

HAI CHỮ CUỒNG TÍN

Thân Kính Chào Quý Niên Trưởng Và Các Bạn
Ngày Thứ Năm 2/9/2021.

Hôm nay xạo sự về hai chữ “**Cuồng Tín**”.

Trước những tháng ngày bầu cử tổng thống Mỹ 3/11/2020, vì ủng hộ ứng cử viên của mình nên hai phe dân chủ và cộng hòa lên mạng internet phê bình chỉ trích đả kích nhau kịch liệt thiếu điều như muốn đào mồ cuốc mả lên để phi báng nhau, thậm chí có những người dùng ngôn ngữ cộc cằn thô tục để mạt sát đối phương. Từ đó Vũ Linh mới cho ra lò hai chữ “Cuồng Trump hay Cuồng Biden”, đôi khi được viết tắt là DUT–DUB.

“**Cuồng**” có nghĩa là tin tưởng quá đáng, tin đến mức trở thành điên cuồng, hai chữ “**cuồng tín**” thường được dùng để chỉ những tín đồ quá khích của một giáo phái tôn giáo. Như trong chuyện Ý Thiên Kiếm Đồ Long Dao của Kim Dung. Tuyệt Diệt Sư Thái tin một cách dứt khoát cuồng nhiệt rằng mình là chính phái còn Minh Giáo và Thiên Ưng Giáo là tà ma ngoại đạo nên quyết tâm diệt cho bằng được. Chết xuống âm phủ rồi mà còn hiện hồn về bắt học trò Chu Chỉ Nhược của mình phải “diệt... diệt... diệt”, diệt riết rồi thành “tuyệt” luôn.

Từ thuở con người xuất hiện trên trái đất này làm gì có tôn giáo này chủ nghĩa kia. Từ thời kỳ ăn lông ở lỗ, bước qua thời kỳ săn hái rồi trai gái lấy nhau sanh con đẻ cái, dần dần kết thành bộ lạc, có bộ lạc thì phải có tù trưởng, tù trưởng thì phải có quyền thế hơn người khác, nó là bước khởi đầu cho vua chúa và chế độ quân chủ về sau. Có vua có chúa thì có triều thần, trong đám triều thần này vua tin tưởng nhất là “Pháp Sư”. Tin đến nỗi gần như mù quáng, tin pháp sư có thể hô phong hoán vũ, có thể cầu thần linh giúp cho vua trường sinh bất tử hay cải lão hoàn đồng, và tai hại nhất là nhờ pháp sư yểm bùa cây ngải gì gì đó cho thằng vua hàng xóm chết toi cho rồi. Rồi theo dòng thời gian, theo dòng tiến hóa của con người, cha truyền con nối hậu duệ của những pháp sư này vẽ rồng vẽ rắn viết ra thiên kinh vạn quyển để cô sụy và hình thành “Chủ Nghĩa Duy Thần”. Mỗi bộ tộc có thần khác nhau, thần lửa, thần nước, thần sấm sét, và độc đáo nhất là thần “dương vật” của con cháu Thái Dương Thần Nữ. Đến năm 624 trước công nguyên, Phật Thích Ca Mâu ra đời. Năm thứ nhất sau công nguyên Chúa Jesus [Giê-su] ra đời. Hồi giáo ra đời vào thế kỷ 7 tại bán đảo Ả Rập, do Thiên sứ Muhammad nhận mặc khải của Thượng đế truyền lại cho con người qua Thiên thần Gabriel (Jibrael). Đạo Hồi chỉ tôn thờ Thánh Allah Đấng Tối cao, Đấng Duy Nhất. Đối với tín đồ, Muhammad là vị Thiên sứ cuối

cùng được Allah mặc khải Thiên Kinh Qur'an (còn viết là Koran) qua Thiên thần Gabriel. Rồi từ đó chủ nghĩa duy tâm ngự trị con người cho đến khi chủ nghĩa duy vật xuất hiện năm 1867 khi Karl Marx (Đức Quốc) cho xuất bản quyển sách thứ nhất về Tư Bản Luận. Friedrich Engels sử dụng để xuất bản cuốn thứ 2 và thứ 3 vào năm 1885 và 1894. Từ duy thần, qua duy tâm, bước qua duy vật sinh nhiều thứ duy khác, như duy ngã, duy sinh, duy linh, duy nào cũng có hàng triệu tín đồ tin vào học thuyết đó một cách ngông cuồng đến độ mê tín. Học thuyết nào cũng dạy dỗ hướng dẫn con người hướng đến chân thiện mỹ. Chân thiện mỹ đâu không thấy, chỉ thấy đánh nhau triền miên khói lửa chỉ vì lòng tham không đáy của con người. Muốn chiếm đoạt thì phải dùng bạo lực. Bạo lực thì bàn thờ Chúa Phật gì cũng “xuống đường” để đi biểu tình ráo!

Đáng đề cập nhất trong bài xạo sự này là Cộng Sản và Hồi Giáo.

Cộng sản là chủ nghĩa vô thần, là khắc tinh với tôn giáo. Giáo chủ của họ là Marx, và Lenin là chủ tịch Hội Đồng Điều Hành. Thiên đường chân lý tuyệt đối của họ là thiên đường ảo có tên là cộng sản kinh qua xã hội chủ nghĩa. Họ quan niệm một cách say cuồng rằng muốn cải tạo xã hội không còn bất công và áp bức nữa, thì bước đầu tiên là cải tạo con người thành con người xã hội chủ nghĩa. Họ áp dụng định luật Pavlov của con chó trực tiếp vào con người, biến con người trở thành một kẻ nô lệ cho giai cấp thống trị. Kẻ tội ác cộng sản thì như chuyện “xưa rồi diễm”, bởi những kẻ cuồng tín bao giờ cũng mang dòng máu bạo lực dã man, coi mạng sống con người như súc vật. Nào, chúng ta hãy nghe lời tuyên bố của một tên lãnh đạo cộng sản tuyên bố. Khi còn là ủy viên ban bí thư Trung ương Đảng phụ trách đánh tư sản, kiểm kê và tịch thu tài sản nhân dân miền Nam, **Đỗ Mười đã từng tuyên bố trước sân tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn ngày 20/02/1976 vào lúc 10 giờ 15 phút rằng: “Giải phóng miền Nam chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hãng xưởng, ruộng đất chúng nó (ám chỉ người dân miền Nam), xe chúng nó ta đi, vợ chúng ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ, còn chúng nó thì ta đày đi kinh tế mới và nơi rừng sâu nước độc, chúng nó sẽ chết lần mòn”**. Còn tâm địa nào ác độc hơn tâm địa của những kẻ cuồng tín cộng sản?

Những kẻ cuồng tín Hồi Giáo cũng chẳng khác gì những kẻ cuồng tín cộng sản. Nếu không là người cộng sản dù là cùng một huyết tộc thì là kẻ thù của cộng sản. Dân Hồi mà không theo Hồi giáo là kẻ thù của Hồi, và được liệt vào danh sách “Kẻ Ngoại Đạo”. Hãy nghe một vài điều giáo huấn của Hồi Giáo.

Trong kinh Koran đã ghi:

“Ta sẽ gieo kinh hoàng nơi trái tim của những kẻ ngoại đạo. Các con hãy chặt đầu chúng, và hãy cắt rời tất cả các đầu ngón tay của chúng” (Koran 8:12) (I will cast terror into their hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertips of them—Koran 8:12)

Và trong sách Hadith, lời của Mohamed được ghi lại như sau:

“Nếu kẻ nào nhục mạ ta mà tin đồ nghe thấy thì hãy giết nó ngay lập tức”. (If anyone insults me, then any Muslim who hears this must kill them immediately)

Đêm 14/4/2014, tổ chức Hồi Giáo Boko Haram ở Nigeria, do thủ lĩnh là Abubakar Shekau, đã tấn công vào thị trấn Chibok, thuộc bang Borno, đốt trường học, tấn công ký túc xá bắt 230 nữ sinh trung học làm nô lệ tình dục. Đem bán mỗi nữ sinh giá 9 euro cho binh lính làm nô lệ, và nô lệ tình dục. Vụ án gây chấn động thế giới.

Boko Haram có ý nghĩa là “Cấm nền giáo dục phương Tây”. Tổ chức Hồi Giáo này cho rằng trường học là nơi truyền bá nền văn minh phương Tây.

Thủ lĩnh Abubakar Shekau tuyên bố:

“Việc bắt phụ nữ ngoại đạo làm nô lệ, nô lệ tình dục, và làm thê thiếp là phù hợp với luật Sharia của đạo Hồi. Mọi người nên nhớ rằng việc nô dịch gia đình của những kẻ ngoại đạo, và lấy phụ nữ của chúng làm thê thiếp là nền tảng vững chắc của luật Hồi Giáo Sharia”.

Abubakar Shekau tuyên bố:

“Tôi đã bắt cóc các nữ sinh. Tôi sẽ bán chúng ở chợ. Có một chợ bán người. Đáng Allah nói tôi nên bán. Allah chỉ thị cho tôi bán chúng. Tôi sẽ bán phụ nữ.” (I abducted your girls. I will sell them in the market, by Allah. There is a market for selling humans. Allah says I should sell. He commands me to sell. I will sell women. I sell women) (CNN).

Phát ngôn viên của Đạo Hồi là Shaykh Abu Mohammed al-Adnani tuyên bố:

“Chúng tôi sẽ chiếm Roma, đập nát cây thánh giá của các người, bắt phụ nữ của các người làm nô lệ, được sự cho phép của đấng chí tôn Allah”.

Hành động khủng bố khiến cho hàng trăm ngàn người Ki-tô giáo phải bỏ chạy sang lánh nạn ở nước láng giềng Cameroon, vì đa số người dân Cameroon theo Thiên Chúa Giáo.

“Thủ Lãnh” mà còn cuồng tín như thế này thì hướng hồ chi hàng vạn tay súng thiếu học dưới quyền của thủ lĩnh! Cuồng đến độ giết người theo lời dạy bảo của đấng chí tôn Allah thì... không biết viết gì hơn. Bàn đên tội ác của cộng sản và cái đám cực đoan quá khích hồi giáo thì kinh sách chất đống thành núi, bài vở mênh mông như đại dương.

Năm 1979, sau khi ổn định Đông Dương, Nga nhảy vào Afghanistan tìm đường ra biển Arabia Sea qua ngã Pakistan. Cái tức cười ở đây là kẻ cuồng tín vô thần lại muốn đi cai trị một kẻ cuồng tín hữu thần cực đoan. Nga cố nhồi hét vào đầu người dân Afghanistan một khái niệm mơ hồ về một xã hội không có bất công áp bức nhưng vô vọng vì hai vấn đề nan giải chủng tộc và tôn giáo của người dân Afghan. Với diện tích hơn 600 ngàn km², tương đương với nước Pháp, một vùng đất hiểm trở với hơn 20 ngàn cộng đồng làng xã sống tách biệt nhau như một vương quốc tí hon, có 14 bộ tộc khác nhau và 97% dân số theo Hồi Giáo, từ đó sinh ra hàng chục lực lượng đối kháng Nga với cái tên là “Chiến Binh Mujahideen”, mạnh nhất là lực lượng “liên kết đông bắc Tashkur” và Taliban ở phía nam Kandahar. Mỹ và Pakistan đã hỗ trợ cho các lực lượng này (Mujahideen) để cuối cùng Nga phải rút quân năm 1994 sau 13 năm hồng quân xô viết hiện diện nơi đây.

Mùa hè năm 2001, viện cố Taliban chứa chấp tổ chức khủng bố Al Qaeda, cựu tổng thống George W. Bush (Bush Con) ra lệnh tấn công Taliban. Cuộc chinh phạt của Mỹ, có thêm sự phụ trợ của Anh quốc, đã thắng lợi nhanh chóng. Với sự cộng tác của nhiều bộ tộc Afghanistan, đúng hai tháng sau khi chiến dịch Enduring Freedom bắt đầu, Taliban bị đánh bật ra khỏi Kabul, rồi một tháng sau, bị đuổi ra khỏi Kandahar. Al Qaeda tan rã, Karzai trở thành nhà lãnh đạo đất nước này. Nhưng Bush còn có thêm hai mục tiêu nữa. Thứ nhất, bắt hay giết được Bin Laden, ngăn chặn các tổ chức Hồi giáo quá khích. Mục tiêu thứ hai: xây dựng một quốc gia có tự do dân chủ theo khuôn mẫu Tây phương. Bin Laden bị giết năm 2011 dưới thời Barack Obama tại Pakistan. Nhưng mong muốn ngăn chặn các phong trào Hồi Giáo chống Mỹ không đạt được mà ngược lại, phong trào chống Mỹ lại mở rộng ra khắp Trung Đông. Afghanistan là một quốc gia đa dân tộc. Phía bắc giáp ranh với ba nước anh em cùng dòng họ là Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, dù sau năm 1991 được tự trị nhưng dây mơ rễ má vẫn còn chằng chịt với Mạc Tư Khoa, cho nên ý đồ “tài phóng hóa nhân tâm” của Mỹ không lọt qua được mắt của cơ quan phản gián Nga. Mỹ dùng đồng tiền hy vọng cải hóa quần chúng Afghanistan để họ dần dần quên đi kinh Koran và giáo điều khắc nghiệt Sharia của Hồi Giáo. Nhưng Mỹ đã nhận được kết quả ngược lại, phong trào bài Mỹ càng lan rộng khắp Trung Đông, các lực lượng Mujahideen cũ dần dần kết hợp lại gây bao nhiêu phiền não cho quân đội Mỹ và Nato đang trú đóng trên đất nước này. Nguy hiểm nhất là lực lượng “Nhà Nước Hồi Giáo” (ISIS-K), một lực lượng đã từng làm mưa làm gió ở Syria và Iraq, kể đến là Al Qaeda. Mỹ không hiểu rõ bản chất của người Afghanistan, nói rõ hơn là bản chất của người Á Rập Hồi Giáo. Họ không cần những nỗ lực mà Mỹ bỏ công sức và tiền bạc ra xây dựng một quốc gia tiên bộ, văn minh cho họ. Họ chỉ trung thành với Hồi Giáo, với kinh Koran và luật Sharia của họ. Họ chỉ trung thành với sắc tộc và bộ tộc liên hệ. Ngay cả nhân viên chính phủ và quân đội cũng không biết quý trọng và ra sức bảo vệ quốc gia của họ. Mặc dù một thực thể Afghanistan riêng biệt đã tồn tại từ thế kỷ 18, các dân tộc cấu thành nó luôn quyết liệt chống lại sự tập trung hóa. Ở Afghanistan, việc tập trung hóa về mặt chính trị, và đặc biệt là quân sự, đã được tiến hành dọc theo các dòng tộc và thị tộc, trong một cấu trúc về cơ bản là mang tính phong kiến, nơi những kẻ môi giới quyền

lực chủ chốt chính là những người tổ chức lực lượng quân sự của các thị tộc. Thường trong tình trạng xung đột tiềm tàng với nhau, các lãnh chúa này chỉ đoàn kết với nhau trong các liên minh rộng lớn chủ yếu khi một số lực lượng bên ngoài, chẳng hạn như quân đội Anh xâm lược năm 1839, hay các lực lượng vũ trang Liên Xô chiếm đóng Afghanistan năm 1979, tìm cách áp đặt sự tập trung hóa và thống nhất lên họ. Cả cuộc rút lui thảm khốc của người Anh khỏi Kabul vào năm 1842, trong đó chỉ có một người châu Âu duy nhất thoát chết hoặc thoát cảnh giam cầm, và việc Liên Xô rút quân khỏi Afghanistan vào năm 1989, đều do sự huy động lực lượng tạm thời như vậy giữa các thị tộc. Lập luận đương thời rằng, người dân Afghanistan không sẵn sàng chiến đấu cho chính bản thân họ, không được lịch sử ủng hộ. Họ đã là những chiến binh hung dữ, chiến đấu cho thị tộc và quyền tự trị bộ lạc của họ.

Rồi cái gì đến nó phải đến. Cuộc chiến tranh Afghanistan với sự can thiệp của quân đội Mỹ và Nato chính thức kết thúc ngày 28 tháng 12 năm 2014. Các giới chức quân sự Hoa Kỳ và NATO đã tổ chức một buổi lễ tại trụ sở chính của họ ở thủ đô Kabul để đánh dấu sự kiện đó. Trong một tuyên bố thông báo về việc rút quân, Tổng thống Barack Obama gọi đây là “một cột mốc quan trọng đối với đất nước của chúng tôi” và nói rằng Hoa Kỳ hiện đã an toàn hơn và an ninh hơn vì khủng bố.

Ngày 29 tháng 2 năm 2020, dưới thời Donald Trump, Hoa Kỳ và Taliban đã ký kết một thỏa thuận tại Doha (Qatar) được gọi là “Thỏa Thuận Đem Lại Hòa Bình Cho Afghanistan” (Agreement for Bringing Peace to Afghanistan). Các điều khoản của thỏa thuận bao gồm việc rút tất cả quân chính quy của Mỹ và NATO khỏi Afghanistan, một cam kết của Taliban về việc ngăn chặn al-Qaeda hoạt động trong các khu vực dưới sự kiểm soát của Taliban, và các cuộc đàm phán giữa Taliban và chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan lúc bấy giờ. Thỏa thuận được Trung Quốc, Pakistan và Nga ủng hộ, và được Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thông qua.

Đầu năm 2021, vừa khi lên làm Tổng Thống, Joe Biden quyết định cuộc rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan bắt đầu từ 1 tháng 5 và sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 9, sau đó đổi ngày kết thúc là 31 tháng 8. Ngay đúng vào cái ngày mà cuộc rút quân của Mỹ và NATO bắt đầu – ngày 1 tháng 5 năm 2021, phía Taliban đã khởi động cuộc tấn công lớn, và là cuộc tấn công cuối cùng, vào Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan và các đồng minh. Trong ba tháng 5, 6 và 7, lực lượng Taliban đã đạt được những bước tiến đáng kể ở vùng nông thôn, tăng số quận mà họ kiểm soát từ 73 lên 223. Đến ngày 6 tháng 8, Taliban bắt đầu tấn công các tỉnh lỵ của Afghanistan. Hầu hết các thị trấn đầu hàng mà không giao tranh, và họ chiếm được tất cả các thủ phủ của các tỉnh ngoại trừ Bazarak để rồi kết thúc ngày 15 tháng 8 năm 2021 tại thủ đô Kabul.

Ngày 26/8/2021, một vụ đánh bom tự sát gây tử vong cho 13 người lính Mỹ tại phi trường Hamid Karzai (Kabul), ngay sau đó tổ chức ISIS-K (Nhà Nước Hồi Giáo) lên tiếng xác nhận họ là kẻ chủ mưu.

Hai tuần vừa qua tràn ngập tin tức về Afghanistan. Tin thật tin giả, tin gà tin vịt, tin kỳ môn độn giáp rờ mu rùa, bấm nốt tay độn số hay ngồi thiền chú thiên cho biết sẽ như thế này... thế này hằm bà lằng sấu căn không biết đầu mà rờ. Xạo sự tôi chỉ tóm lược một số vấn đề căn bản để nêu lên một vài suy nghĩ của cá nhân để gọi là “xạo sự” cho vui.

Khi Sài Gòn thất thủ, dư luận cho rằng Mỹ hay nói đúng hơn là Richard Nixon đã giao miền nam cho miền bắc để có thị trường béo bở của lục địa Trung Hoa với dân số hơn tỷ người. Điều đó cũng đúng nhưng chưa đủ. Sau 30/4/75, xe tăng của Hà Nội chưa nguội máy đã vội vã ủi thẳng Polpot của Đảng Tiểu Bình chạy trốn chết, theo sự chỉ đạo chiến tranh của Mạc Tư Khoa. Thế là xảy ra cuộc chiến biên giới Tàu-Việt năm 1979. Nên nhớ rằng từ 1975 đến 1990 (15 năm) Nga chống lưng cho nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam chớ không phải Tàu. Sau năm 1990 Đỗ Mười mới đu dây trở về Bắc Kinh. Một yếu tố quan trọng khác là sau 75, Việt Nam hoàn toàn không có nội chiến.

Afghanistan thì khác hoàn toàn. Có tin thì cho rằng Isis-K là kẻ thù nghịch với Taliban, có tin thì ngược lại cho rằng cả hai là đồng bọn. Chỉ còn năm (5) ngày nữa (26/8-31/8) thì người lính Mỹ ở Kabul sẽ được trở về nhà đoàn tụ với gia đình thì Isis-K cho nổ một trái bom giết chết 13 người lính Mỹ, hàng trăm thường dân khác bị thương, một làn sóng phản nộ đổ chụp lên đầu Tổng thống Biden và Biden nhận được hàng vạn lời nguyện rửa một cách thậm tệ. Như vậy câu hỏi ở đây là Taliban và Isis-K là đồng bọn hay thù nghịch. Mục đích Isis-k cho nổ bom để dằn mặt ai? Taliban hay Mỹ hay ai khác. Ngoài trừ Isis-K còn tổ chức khủng bố nào vẫn còn trong bóng tối nữa hay không? Tổ chức Al Qaeda còn hay mất? Đó là chưa kể những yếu tố xung đột nội tại của Afghanistan. Đến nay Hồi giáo đã chia ra làm nhiều nhánh với những giáo lý và quan điểm chính trị khác biệt. Sunni, Shia, Sufism và nhiều dòng khác tùy lịch sử và địa dư. Ngay như hệ phái Sunni chiếm đa số (75%-90%) nhưng cũng bị phân hóa vì yếu tố lịch sử, địa dư và tinh thần lãnh chúa gần như là Dân Tộc Tính của Afghanistan.

Barack Obama quyết định rút quân năm 2014 vì nghĩ rằng Afghanistan đã hoàn toàn ổn định. Bin Laden bị giết năm 2011. Tàn quân Taliban trốn chui trốn nhủi trong sào huyệt hang động trên lãnh thổ phía bắc của Pakistan, quân đội Mỹ không còn lý do gì phải ở lại lâu dài. 13 năm (2001-2014) cũng đã quá dài rồi. Kế hoạch rút quân cả kê dê gõng kéo dài 6 năm, từ Obama, qua Trump cho đến Ông Joe Biden có nhiệm vụ kéo màn “văn hát”. Ông Biden nói đúng, ông thực thi những gì người tiền nhiệm đã hoạch định sẵn, chứ ông chẳng có đồ thừa cho ai, chỉ có câu hỏi là tại sao ông lại rút lại thời hạn sớm hơn 11 ngày 31/8 thay vì ngày 11/9!? Có phải chăng Nine One One là một nỗi ám ảnh của người dân Mỹ? Sự sụp đổ chế độ Cộng Hòa Hồi Giáo Afghanistan của Tổng Thống Hamid

Karzai chỉ trong vòng 11 ngày và sự vội vàng rút quân của Mỹ để lại một kho khí cụ, quân cụ khổng lồ cho ai? Dĩ nhiên là đang trong tay Taliban, nhưng câu hỏi là Taliban thù nghịch với Mỹ hay là bạn với Mỹ trong những tháng năm sắp tới. Xin đừng quên rằng, chính Mỹ là người chống lưng cho Taliban (một lực lượng mạnh nhất của Mujahideen) qua tay trung gian Pakistan chiếm Kabul năm 1996, và Taliban tại vị được 7 năm. Cho đến ngày hôm nay, sau hai tuần lễ chiếm ngự dinh tổng thống ở Kabul, Taliban chưa có một công bố chính thức nào về cơ cấu nhân sự tân chính phủ Afghanistan của mình, cũng như chưa có một công hàm chính thức của bất cứ một quốc gia nào trên thế giới công nhận chính quyền Taliban. Có rất nhiều ẩn số chính trị còn đang ẩn giấu sau cánh gà của sân khấu chính trị vùng Trung Á. Dùng những ngôn từ lý lẽ không mấy công bằng để nguyên rủa cá nhân Joe Biden thì chỉ chứng minh kiến thức chính trị của mình ở hạng bình dân học vụ. Đem quân vào Afghanistan là Bush Con, rút quân là Obama, rút như thế nào và với điều kiện gì là của Trump, Biden có biết ắt giáp gì đâu, tới giờ vẫn hát chỉ có nhiệm vụ kéo màn sập xuống có tấm bảng treo lưng lửng “HẾT”!

Thập niên 50 của thế kỷ 20, Mỹ bước vào miền nam Việt Nam dựng lên một chế độ “Việt Nam Cộng Hoà”. Để rồi sau 20 năm (1955–1975) phải áo ra đi không thương tiếc. Thập niên đầu thế kỷ 21, Mỹ bước vào Afghanistan tạo lên Cộng Hoà Hồi Giáo Afghanistan, để rồi cũng 20 năm sau (2001–2021) rũ áo ra đi, bất chấp hậu quả cho những người đã trót dại theo Mỹ để có một cuộc sống văn minh tiến bộ hơn và nhất là thoát khỏi cái gọng kềm quái đản vô nhân tính “Luật Sharia”. Sau chiến tranh Việt Nam, cựu tổng thống Ronald Reagan có nói: “Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Việt Nam về sau.” Chưa thấy ngàn năm tăm tối, nhưng đã thấy những thế hệ kế tiếp dưới chế độ cộng sản Việt Nam gần nửa thế kỷ nay đã tha hóa vong thân đến cùng cực. Afghanistan có thể khác vì luật “Sharia” của Muhammad còn tàn độc hơn cộng sản nhiều.

Bối cảnh chính trị của Afghanistan sau khi người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Kabul ngày 30/8/2021 hiện nay là như thế. Hãy còn quá sớm để tiên đoán rằng ai là người sẽ chống lưng (Back Up) cho Taliban trong tương lai. Nga? Tàu? Iran? Pakistan? Hay còn ai khác nữa. Trong vòng hơn nửa thế kỷ, Mỹ đã gây ra hai biến cố chính trị chết cả một dân tộc tương tự nhau, Việt Nam – Afghanistan, dù có biện minh hay phân giải thế nào đi chăng nữa, từ một niềm tin của một thể chế dân chủ do Mỹ chủ động nay đã trở thành một sự nghi ngờ và dè dặt, từ một vị thế “anh cả” nay trở thành một người anh thứ dưới cặp mắt khinh nhờn của đàn em. Ngọn đuốc mà Nữ Thần Tự Do đang cầm trên tay trên sông Hudson New York nên chỉnh sửa lại, thay vì đưa cao lên trời thì nay chĩa xuống nước.

Hỡi những bậc “Đại Thượng Nhân”, “Đại Thượng Trí” của nước Mỹ vĩ đại, các Ngài nghĩ sao về số phận của 40 triệu dân Afghan sẽ sống dưới bàn tay của bọn cuồng tín trùm đầu che mặt khẩu đầu chống môn kinh Koran “Hỡi những kẻ ngoại đạo. Vâng lời

Đấng Chí Tôn Muhammad, ta sẽ chặt đầu chúng bây, và sẽ cắt rời tất cả các đầu ngón tay của các người...” (Koran 8:12)

Dù các Ngài có biện giải hay phân minh như thế nào đi chăng nữa, thì qua biên cô Việt Nam và Afghanistan các Ngài cũng đã mang cái mác “tên sen đầm quốc tế thất bại”, cái vương miện anh cả hay chí tôn đã rớt xuống rồi. Bill Gate hay Steve Jobs hay George Soros có bao giờ có một chút xót xa để nghĩ đến hàng triệu người dân vô tội của các nước nhược tiểu bị anh cả bỏ rơi và đang sa vào địa ngục của bọn quỷ sứ giết người như giết gà giết lợn.

Để kết, xạo sự tôi xin xạo vài dòng cho vui:

– Nếu xạo sự tôi là “MỸ”, sau khi rút quân rồi, tôi sẽ... từng bước, từng bước thâm giúp cho Taliban phối hợp chặt chẽ với Al Qaeda và Isis–K tăng cường và thực hiện khủng bố đồng loạt. Ôm bom tự sát ngay tại thủ đô Washington (Mỹ), Tel Aviv (Do Thái), Đài Bắc (Đài Loan), Seoul (Nam Hàn), Tokyo (Nhật Bản) để đồng điệu và hoà hợp với “cùng tắc biển, biển tắc loạn, loạn tắc thông”.

Đã nói “XẠO” đọc chơi cho vui rồi bỏ. Xin đừng chẻ sợi tóc làm đôi hay vạch lá tìm sâu bắt bẻ nhau làm phiền hàng xóm.

Thân Kính Chúc Một Ngày Vui.

Hận Vong Quốc – Nhóm Văn Thi Hữu Út Bạch Lan

